



Số 161
Năm thứ 24

TÌNH THƯƠNG

Tình Thương là một Chương Trình Từ Thiện giúp đỡ người Việt Nam tàn tật, mồ côi, và đói khổ, không phân biệt tôn giáo hoặc sắc tộc.

*Kính xin Quý Ân Nhân tiếp tục bảo trợ
các Chương Trình Tình Thương.*

HỘI TÌNH THƯƠNG
VIỆT NAM

PO Box 70060
Riverside, CA 92513-0060

Phone: 1-951-352-2919

thuong@tinhtuong.net
www.tinhtuong.net

HAPPY FATHER'S DAY CHÚC MỪNG NGÀY HIỀN PHỤ

Riverside, ngày 01 tháng 6 năm 2013

Kính thưa Quý Ân Nhân,

Mới ngày nào tôi gửi tờ thông tin TÌNH THƯƠNG số 160 đến Quý Ân Nhân, nhân dịp Mừng Xuân Mới Quý Ty 2013 để giúp cho Chương Trình Bát Cháo Tình Thương ở các bệnh viện mà đến nay đã 6 tháng rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Gần đây có nhiều dòng tu và các hội từ thiện bên quê nhà xin Hội chúng ta giúp đỡ cho những người già neo đơn không ai chăm sóc. Vậy nhân ngày lễ dành cho những người cha – Father's Day – tôi xin Quý Ân Nhân thương đến những người kém may mắn hơn chúng ta. Họ cũng đã từng là người cha hay người mẹ cũng có một mái ấm gia đình nhưng nay sống lẻ loi trong cô quạnh, họ cần chúng ta giúp đỡ để được xoa dịu phần nào nỗi đau và được sống những ngày tháng còn lại trong tình thương của Quý Ân Nhân.

Kính thưa Quý Ân Nhân,

Trong buổi văn nghệ “Tiếng Hát Bằng Kiều” ở Sydney – Úc Đại Lợi, hôm 10/5/2013 tôi được nghe ca sĩ Khánh Ly hát ca khúc “Nếu Có Yêu Tôi” sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy làm tâm hồn tôi ray rứt và tôi thiết nghĩ Quý Ân Nhân cũng đồng cảm như tôi khi tự hỏi: mình đã làm được gì để yêu thương anh chị em đồng bào của chúng ta. “Nếu Có Yêu Tôi...” có thể là lời nhắn của ai đó đang cần tình người gửi đến mỗi người trong chúng ta.

*... Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời
Đừng đợi ngày mai có khi tôi thành mây khói
Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười...*

Vậy trong tờ thông tin lần này tôi xin giới thiệu đến Quý Ân Nhân lá thư xin giúp đỡ của Soeur Teresa Phạm Thị Tươi, Tổng Phụ Trách Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng Bùi Chu. (Xin xem trang sau.)

Thân mến,

Linh Mục Nguyễn Văn Long,
Hội Trưởng Hội Tình Thương



Cụ bà sống tự túc. Hằng ngày phải đi thái thân chuối thuê cho người ta nuôi heo.



Cụ bà không thể ngủ nằm và đang kêu xin lòng thương xót “Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ... Đừng đợi....” – Đức Huy

TÌNH THƯƠNG BÙI CHU

XIN GIÚP ĐỠ NHỮNG CHA MẸ NGHÈO, NEO ĐƠN

Bùi Chu, ngày 20 tháng 12 năm 2012

Kính gửi Cha Hội Trưởng Nguyễn Văn Long,
Kính thưa Quý Ân Nhân Hội Tình Thương Việt Nam.

Chúng con, chị em Hội Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng Bùi Chu, Miền Bắc Việt Nam, xin gửi tới Cha và Quý Vị Ân Nhân trong Hội lời chào thăm trân trọng và lời cầu chúc bình an trong tình yêu Thiên Chúa và Mẹ Maria.

Thưa Quý Vị Ân Nhân, ngày 6/8/2012 Hội Dòng chúng con Tổng Tu Nghị, con là Nữ Tu Teresa Phạm Thị Tươi lãnh nhận nhiệm vụ là Tổng Phụ Trách, con kính xin Quý Vị cầu nguyện và nâng đỡ con để con chu toàn nhiệm vụ theo thánh ý Thiên Chúa.

Thưa Quý Vị, tháng 4 vừa qua, Hội Dòng chúng con đã nhận được sự giúp đỡ của Hội để chăm sóc và mua gạo cho người già, nghèo không còn được sự giúp đỡ từ con cái của họ. Nhờ tấm lòng quảng đại cao quý của Quý Vị, chúng con đã thi hành việc tông đồ bác ái rất thiết thực và hiệu quả đối với những anh chị em nghèo khổ và bất hạnh trong cuộc sống. Việc tông đồ bác ái này, chúng con không thể thực hiện được nếu không có sự tiếp tay từ Quý Vị. Mùa đông năm nay chúng con thấy rất nhiều cụ ông cụ bà không có đủ áo ấm và chăn màn để chống lại thời tiết khắc nghiệt. Trước hoàn cảnh éo le của những cụ già neo đơn, chúng con xin Quý Vị giúp cho chúng con vài trăm bộ chăn màn để thay Quý Vị chia sẻ tình nồng ấm trong những đêm giá rét.

Ngoài những chăn màn chúng con xin, những sự giúp đỡ nào khác từ Quý Vị đều có giá trị rất lớn đối với chúng con trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Một lần nữa, chúng con xin chân thành ghi ơn và cảm tạ. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thăm Viếng ban muôn ơn lành trên Cha và Quý Vị Ân Nhân Hội Tình Thương.

Kính thư,
Nữ Tu Teresa Phạm Thị Tươi
Tổng Phụ Trách



Đút cháo cho bệnh nhân neo đơn: bệnh nhân cứ ngậm miệng mà sao Sơ lại há to ghê?



Khổ lắm Sơ ơi, con nấu cơm bằng rơm rạ nên phải ngồi canh lửa hoài.



Xin Sơ chuyển lời cảm ơn của con đến Quý Ân Nhân Hội Tình Thương Việt Nam..